

PLEเคาะแผนล้างขาดทุน ขายโรงไฟฟ้าให้'มิตรผล'

บทสัมภาษณ์ - วงการซี PLE ถกบอร์ดปลายกุมภาพันธ์นี้
แจ้งงบไตรมาส 4/2558 ลุ้นเคาะร่วมทุนพันธมิตรจีน
เล็งล้างขาดทุนสะสม 1.75 พันล้านบาทเกลี้ยง ด้วย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เผยขายโรงไฟฟ้า → 1 → **อ่านหน้า 8**



เสวก ศรีสุชาติ



PLE

(ต่อจากหน้า 1)

ชีวมวล 9.9 เมกะวัตต์ ให้ "น้ำตาลมิตรผล" คาด
ราว 500-600 ล้านบาท ส่วนปี 2559 พลิกกำไร
แรง หลังปฏิบัติงานในมืออื้อ ลุยประมูลงานใหม่ 3
หมื่นล้านบาท ชดงานเข้าพอร์ต 9 พันล้านบาท

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ
"หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น" ว่า ช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ นี้ "บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนีย
ริง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE" จะมีประชุม
คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) โดยในที่ประชุม
จะมีการสรุปงบไตรมาส 4/2558 และทั้งปี 2558,
ข้อสรุปการร่วมทุนพันธมิตรจีน, การล้างขาดทุน
สะสม และขายโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะ
วัตต์ เพื่อนำข้อสรุปไปขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 เมษายนนี้ ต่อไป

● ร่วมทุนจีน-ล้างขาดทุน

โดยการ "ร่วมทุนกับพันธมิตรจีน" นั้น
ปัจจุบันมีกลุ่มรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่จาก
ประเทศจีนจำนวน 2 ราย แสดงเจตจำนงขอ
ร่วมทุนกับ PLE ซึ่งปัจจุบัน PLE อยู่ในช่วงการ
คัดสรรพันธมิตรและคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้
และหากการร่วมทุนเป็นผลสำเร็จ PLE จะเสนอ

แนวทางการร่วมทุน 2 แนวทาง คือ การจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุน หรือ การ Joint Venture

ส่วนเรื่องแผน "ล้างขาดทุนสะสม" ล่าสุดช่วง
9 เดือนแรกของปี 2558 PLE มีขาดทุนสะสมสูง
ถึง 1.75 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากเงินลงทุนบริษัท
ย่อยลดลง ทั้งจาก "บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า
จำกัด หรือ โซโซ" ซึ่ง PLE ถือหุ้นสัดส่วน
99.99% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

อีกทั้ง "บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จำกัด
(PPC)" ผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานไอน้ำ ซึ่ง PLE ถือหุ้นในสัดส่วน 57.90%
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยเบื้องต้น PLE จะ
เลือกใช้วิธีนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ถึง 2.05 พัน
ล้านบาท ไปขาดขาดทุนสะสมให้ทั้งหมด จนพลิก
มีกำไรสะสมเพื่อพิจารณาจ่ายปันผลคืนให้กับกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นในระยะถัดไป

● ขายโรงไฟฟ้า 500-600 ล.

สำหรับการขายโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้แกลบ
เป็นเชื้อเพลิงขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยโรงไฟฟ้างดงกล้วย ดำเนิน
การผ่าน PPC นั้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่าน
มา ทาง PLE ได้เซ็นสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้าให้กับ

"บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด" ไป

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดมูลค่าราวๆ
500-600 ล้านบาท

ทั้งนี้แม้ PLE จะถือหุ้น PPC
เพียงสัดส่วน 57.90% ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด แต่เนื่องจากที่ผ่านมา
PLE ต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมากอุดหนุน
ให้กับ PPC เกือบทั้งหมด ทำให้การขาย
PPC ครั้งนี้ PLE จะได้เงินเข้ามาสูงมาก
ซึ่ง PLE จะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปชำระ
คืนหนี้ และเป็นกระแสเงินสด สำหรับ
ความคืบหน้าการขาย "โซโซ" นั้น คาด
ได้ข้อสรุปภายในเร็วๆ นี้

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ไลน์
เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE
กล่าวกับ "หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น"
ก่อนหน้านี้ว่า ปี 2559 จะพลิกทำกำไร
สุทธิ ซึ่งตั้งเป้ารายได้เติบโตกว่า 15%
หรือ 7 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2558 ที่คาดว่ารายได้จะต่ำกว่าเป้า
หมายถึงเหลือเพียง 6 พันล้านบาท

● ปฏิบัติงานใหม่ 9 พันล.

โดยในปี 2559 บริษัทจะทยอยรับ
รู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่สูง
กว่า 1 หมื่นล้านบาท คาดจะรับรู้รายได้
เข้ามาประมาณ 7 พันล้านบาท พร้อม
กันนี้บริษัทยังมีงานที่รอประมูลไม่ต่ำกว่า
3 หมื่นล้านบาท เบื้องต้นตั้งเป้ารับงาน
ใหม่ประมาณ 8-9 พันล้านบาท ดังนั้น
บริษัทจะสามารถรักษาระดับ Backlog
ไว้กว่า 1 หมื่นล้านบาทได้อย่างแน่นอน

ขณะเดียวกันปี 2559 การที่
บริษัทเริ่มพลิกทำกำไร ยังทำให้บริษัท
สามารถนำกำไรจากการดำเนินงานไป
ทยอยล้างขาดทุนสะสมได้ ล่าสุด 9
เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีผล
ขาดทุนสะสมงบการเงินรวมที่ 1.75
พันล้านบาท ส่วนขาดทุนสะสมงบการเงิน
เฉพาะกิจที่ 113.45 ล้านบาท